

นายกฯสั่งศธ.ปฏิรูปอาชีวศึกษา

นำเสนอเมื่อ : 4 ม.ค. 2561

รมว.ศึกษาธิการ เผย นายกรัฐมนตรี สั่ง ศธ.ปฏิรูปอาชีวศึกษา หลังพบข้อมูลจากสถานประกอบการว่าหน่วยงานการศึกษาผลิตคนไม่ตรงกับความต้องการของประเทศ เตรียมยกเครื่องปรับหลักสูตร พัฒนาครู และการสร้างอาชีวะสายพันธุ์ใหม่

วันนี้ (4 ม.ค.) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ในการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เมื่อเร็ว ๆ นี้ ตนได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความต้องการที่จะปฏิรูปอาชีวศึกษา เนื่องจากมีข้อมูลจากสถานประกอบการในประเทศไทย พบว่า หน่วยงานการศึกษายังผลิตกำลังคนออกมาไม่ตรงกับความต้องการของประเทศทั้งระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ดังนั้นตนจึงมอบหมายให้ นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธาน ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงอุดมศึกษาและอาชีวะใหม่ โดยจะเริ่มจากการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ พร้อมทั้งนำผู้ประกอบการ ผู้เชี่ยวชาญ เข้ามาร่วมในการปฏิรูปครั้งนี้ด้วย เพื่อให้ได้สิ่งที่เกิดขึ้นกับความต้องการของประเทศอย่างแท้จริง

“การผลิตกำลังคนเราจะต้องมองภาพระยะไกล มองทิศทางของรูปแบบงานในอนาคต และทำหลักสูตรในตอบโจทย์ นอกจากนี้หลักสูตรจะต้องมีความยืดหยุ่น และสามารถปรับเปลี่ยนได้ เช่น หลักสูตรรถไฟราง หลักสูตรโรโบติกส์ หลักสูตรแมคคาทรอนิกส์ และหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) ด้วย ซึ่งจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 2 เดือน รวมถึงจะต้องมีการเสนอรูปแบบแผนพัฒนาคนสูตรใหม่ เช่น อาชีวะ 4.0 , อาชีวะสายพันธุ์ใหม่ , มหาวิทยาลัยหลักสูตรใหม่ เป็นต้น เสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา เพื่อที่จะจัดสรรงบประมาณสนับสนุน คล้ายกับโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม การดำเนินการดังกล่าวจะเริ่มในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยที่มีความพร้อมก่อน ไม่ใช่ทำพร้อมกันหมด ซึ่งผมต้องการที่จะเริ่มภายในภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษา 2561 นี้

ด้าน ดร.สุภัทรา จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กล่าวว่า สำหรับการดำเนินการของการปรับหลักสูตรมหาวิทยาลัยในสวนของกลุ่มที่มีความพร้อม สามารถดำเนินการได้ทันที แต่สำหรับกลุ่มที่ต้องการที่จะผลิตแต่ยังไม่มีความพร้อม เช่น อาจารย์ไม่เพียงพอ อุปกรณ์ เครื่องมือไม่พร้อม ก็สามารถประสานรวมระหว่างมหาวิทยาลัยได้ ซึ่งในกรณีดังกล่าวสามารถขอลดพินิจจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เป็นกรณีพิเศษได้ อย่างไรก็ตาม การปรับหลักสูตรจะต้องทำให้สามารถเชื่อมต่อการศึกษาของอาชีวศึกษาได้ด้วย คือ เมื่อเด็กจบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แล้ว ก็สามารถโอนหน่วยกิตและศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้ ดังนั้นจึงต้องมาดูในส่วนเนื้อหาของหารายวิชาต่างๆ ที่ต้องทำให้ตรงกันด้วย

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก [เดลินิวส์ วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2561](#)